

การกำหนดมาตรการและแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด 3.34 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย

2.1 ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมกำหนดให้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ในประเด็นร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย โดยมีมาตรการสำคัญ (PIRAB) ดังนี้

P: Partnership การสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

I: Investment สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาแนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูล

R: Regulation สนับสนุนให้เกิดการดำเนินการที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

A: Advocate สร้างความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อให้เกิดการจัดการที่เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

B: Building capacity การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล

มาตรการสำคัญ (PIRAB)

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
P: Partnership	สร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูล	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ท้องถิ่นจังหวัด 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	1. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. เอกสารวิชาการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล	เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมหน่วยงานเครือข่ายทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล
I: Investment	พัฒนาเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูล	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ท้องถิ่นจังหวัด 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	1. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แบบเอกสารกำกับฯ ขนสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561	เพื่อให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับรองรับการดำเนินงาน กำกับ ติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามกฎหมาย
R: Regulation & Law	ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นไปตามกฎหมาย	1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. ท้องถิ่นจังหวัด 3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 5. ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12	1. กฎกระทรวงสุขลักษณะการจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 2. เอกสารวิชาการด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล	เพื่อให้เกิดกลไกการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาการ

มาตรการสำคัญ (PIRAB)	มาตรการ	ผู้รับบริการ (C) หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (S)	ประเด็นความรู้	เหตุผล
A: Advocate	สร้างความตระหนักแก่ผู้รับผิดชอบงานการจัดการสิ่งปฏิกูล เพื่อให้ เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูลที่เป็นไป ตามกฎหมาย ถูกต้อง และมี ประสิทธิภาพ	<ol style="list-style-type: none"> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 	<ol style="list-style-type: none"> กฎกระทรวงสุขลักษณะการ จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 เอกสารวิชาการด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูล 	เพื่อให้เกิดการจัดการสิ่งปฏิกูล ที่เป็นไปตามกฎหมาย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
B: Building capacity	ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ หน่วยงานเครือข่ายในการจัดการ สิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย	<ol style="list-style-type: none"> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 1 - 12 	<ol style="list-style-type: none"> กฎกระทรวงสุขลักษณะการ จัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2561 เอกสารวิชาการด้านการ จัดการสิ่งปฏิกูล 	เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ แนวทาง มาตรฐาน เครื่องมือ ในการดำเนินงานจัดการ สิ่งปฏิกูลให้แก่เจ้าหน้าที่ให้มี ความรู้ ความเชี่ยวชาญในการ ดำเนินงานการจัดการสิ่งปฏิกูล